

ครม.ไฟเขียว 'ชยธรรม'ปลัดคมนาคม

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการกระทรวงมหาดไทย-ผู้ว่าฯ 36 ราย
"ครม." มีมติอนุมัติให้ "ชยธรรม พรหมศร" เป็นปลัดกระทรวง
คมนาคมและให้



ชยธรรม พรหมศร

ต่อ : ปลัดคมนาคม -หน้า 11

ปลัดคมนาคม

"ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร" นั่งปลัดกระทรวง
วัฒนธรรมคนใหม่

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม ผู้สื่อข่าว
รายงานว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)
นอกสถานที่ หรือ ครม.สัญจร มีมติอนุมัติ
ให้ นายชยธรรม พรหมศร ผู้อำนวยการ
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่ง
และจราจร (สนข.) ดำรงตำแหน่ง ปลัด
กระทรวงคมนาคม แทน นายชัยวัฒน์
ทองคำคุณ ปลัดกระทรวงคมนาคม ที่จะ
เกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายนนี้

สำหรับประวัติของนายชยธรรม
พรหมศร เกิดเมื่อวันเกิด 5 ธันวาคม
พ.ศ.2508 จบการศึกษาปริญญาตรี
คณะวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)
เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปริญญาโท
M.Sc. in Civil Engineering
(Transportation) The University
of Texas at Austin, Texas, U.S.A
(โดยทุนรัฐบาลไทย) ปริญญาเอก Ph.D.
in Civil Engineering (Transportation)
The University of Texas at Austin,
Texas, U.S.A (โดยทุนรัฐบาลไทย)

ประวัติการทำงาน ตั้งแต่ พ.ศ.
2563-ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงาน
นโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

2559-2562 รองผู้อำนวยการสำนักงาน
นโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
2554-2559 ผู้อำนวยการสำนักบริหาร
โครงการทางหลวงระหว่างประเทศ กรม
ทางหลวง 2552-2554 ผู้อำนวยการ
สำนักมาตรฐานการก่อสร้างและประเมินผล
กรมทางหลวง 2551-2552 วิศวกรโยธา
เชี่ยวชาญ (ระดับ 9) กรมทางหลวง
2547-2551 ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ กรมทางหลวง

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม
เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม.เห็นชอบแต่งตั้ง
นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร รองปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม (วธ.) เป็น ปลัดกระทรวง
วัฒนธรรมคนใหม่ เพื่อทดแทนตำแหน่ง
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมที่จะเกษียณ
อายุราชการลงในวันที่ 30 กันยายนนี้
ซึ่งเป็นการแต่งตั้งผู้มีความสามารถใน
การบริหารงานด้านศาสนา ศิลปะ และ
วัฒนธรรม และเพื่อให้การบริหารงาน
วัฒนธรรมและการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ตามภารกิจของกระทรวงวัฒนธรรมให้ม
ีความต่อเนื่อง

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง แต่งตั้ง
ข้าราชการพลเรือนสามัญ มีพระบรม
ราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
ข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกระทรวง
มหาดไทย พ้นจากตำแหน่งและแต่งตั้ง

ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง
จำนวน 36 ราย ซึ่งครม.มีมติเห็นชอบไป
แล้วก่อนหน้านี มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม
2563 เป็นต้นไป

วันเดียวกัน รายงานข่าวเปิดเผยว่า
ในการประชุม ครม.ที่ จระยอง กระทรวงการคลัง
โดยนายปรีดี ดาวฉาย รมว.คลัง จะเสนอ
โยกย้ายข้าราชการระดับสูงในกระทรวงการคลัง
เข้าสู่การพิจารณา หลังจากทีครม.สัปดาห์ที่
ผ่านมา อนุมัติให้ นายกฤษฎา จีนะวิจารณ์
อธิบดีกรมศุลกากร เข้ารับตำแหน่ง
ปลัดกระทรวงการคลัง พร้อมมีรายชื่อ
บุคคลที่ถูกเสนอเข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรม
ศุลกากรคนใหม่ คือ นายเพชร อนันตศิลป์
อธิบดีกรมสรรพสามิต ส่วนบุคคลที่จะมา
แทนตำแหน่งอธิบดีกรมสรรพสามิต คือ
นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงาน
เศรษฐกิจการคลัง(สศค.) อย่างไรก็ตาม วาระ
การเสนอรายชื่อโยกย้ายดังกล่าว ถูกถอน
ออกจากการประชุม ซึ่งเป็นไปได้ว่า
อาจยังมีความเห็นไม่ลงตัวกับชื่อดังกล่าว